
BORGARRÁÐ 29. nóvember 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks 
varðandi tölvupóst starfsmanna - R18110206

a. Er tölvupóstum starfsmanna og kjörinna fulltrúa eytt?
b. Er til öryggisafrit af tölvupóstunum?
c. Er varðveisluskylda á tölvupóstunum ?


